

Số: 85/BC-UBND

Thị trấn Mộc Châu, ngày 03 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
Việc triển khai thực hiện điện chiếu sáng đường ngõ, xóm
trên địa bàn thị trấn Mộc Châu

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị trấn Mộc Châu

Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của HĐND thị trấn về chương trình giám sát của HĐND thị trấn năm 2023. Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND thị trấn về thành lập đoàn giám sát việc triển khai thực hiện điện chiếu sáng đường ngõ, xóm trên địa bàn thị trấn.

UBND thị trấn báo cáo việc triển khai thực hiện điện chiếu sáng đường ngõ, xóm trên địa bàn thị trấn từ năm 2022 đến thời điểm 3/2023 cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH CHUNG

1. Thuận lợi

Việc triển khai thực hiện điện chiếu sáng đường ngõ xóm theo Thông báo số 66-TB/HU ngày 22/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chủ trương triển khai thí điểm đầu tư hệ thống điện chiếu sáng đường ngõ, xóm luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, HĐND, sự phối hợp của MTTQ các ban ngành đoàn thể. Đặc biệt là công tác triển khai thực hiện của Ban quản lý 12 tiểu khu và sự đồng thuận nhất trí của nhân dân trên địa bàn thị trấn.

2. Khó khăn

Một số tuyến đường điện chiếu sáng đã được nhân dân đầu tư từ trước và đang sử dụng tự trả tiền điện hàng tháng các hộ dân không muốn thay thế theo quy định mới. Do đó để người dân làm lại và thay thế tuyến đường điện cũ là rất khó khăn. Các tuyến đường điện chiếu sáng có độ dài khác nhau và mật độ dân cư ít phải đóng góp đầu tư chi phí cao khi triển khai xây dựng.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Việc xây dựng ban hành triển khai thực hiện

Năm 2022 UBND thị trấn đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 28/02/2022 về triển khai đầu tư điện chiếu sáng đường ngõ xóm trên địa bàn thị trấn Mộc Châu năm 2022 với tổng chiều dài là 4 km.

Năm 2023 UBND thị trấn đã ban hành kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 10/01/2023 về triển khai đầu tư điện chiếu sáng đường ngõ xóm trên địa bàn thị trấn Mộc Châu năm 2023 với tổng chiều dài là 3 km.

2. Công tác tuyên truyền tổ chức triển khai thực hiện

UBND thị trấn đã tổ chức triển khai công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân để tổ chức triển khai thực hiện. Tổ chức họp với ban quản lý 12 tiểu khu để triển khai các kế hoạch của UBND thị trấn về đầu tư điện chiếu sáng ngõ xóm. Tuyên truyền để nhân dân nắm được việc đầu tư lắp đặt điện chiếu sáng ngõ xóm nhằm bảo đảm cảnh quan đô thị, bảo vệ an ninh trên địa bàn, bảo đảm an toàn giao thông, và cũng là tiêu chí để xây dựng thị trấn Mộc Châu trở thành phường của thị xã năm 2025.

3. Kết quả thực hiện

3.1. Việc triển khai tuyến đường điện ngõ xóm 12 tiểu khu

Thực hiện Thông báo số 66-TB/HU ngày 22/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chủ trương triển khai thí điểm đầu tư hệ thống điện chiếu sáng đường ngõ, xóm; Kế hoạch số 785/KH-UBND ngày 19/3/2021 của UBND huyện Mộc Châu về việc triển khai đầu tư hệ thống điện chiếu sáng đường ngõ, xóm năm 2021 trên địa bàn huyện Mộc Châu. UBND thị trấn đã tiến hành họp giao phân công từng đồng chí phụ trách xuống họp với từng tiểu khu để triển khai thực hiện.

Kết quả 12/12 tiểu khu đăng ký đề nghị khảo sát, lập dự toán để thực hiện đầu tư hệ thống điện chiếu sáng đường ngõ, xóm. Cụ thể như sau:

Năm 2022

- Đến tháng 12/2022, số đã thực hiện lắp đặt theo quy định và đưa vào vận hành, sử dụng: 16.572 km/63 tuyến, tổng số hộ: 1108 hộ; tổng số tiền đầu tư của nhân dân: 1.302.354 đồng (*lũy kế tính cả số lắp đặt của năm 2021*).

Năm 2022 đăng ký đầu tư xây dựng khoảng 4 km đường điện ngõ xóm trên địa bàn 12 tiểu khu. Quý I: Đầu tư xây dựng: 0,5 km, Quý II: Đầu tư xây dựng: 1,2 km, Quý III: Đầu tư xây dựng: 1,3 km. Quý IV: Đầu tư xây dựng: 1,0 km. Kết quả thực hiện của năm 2022 đạt 1,1 km còn thiếu 2,9 km so với kế hoạch và đăng ký đầu năm.

Năm 2023

Triển khai thực hiện theo đăng ký của năm 2022 còn lại chưa thực hiện được, chiều dài các tuyến đăng ký còn lại là 2,9 km. Kết quả đến thời điểm hiện tại đã triển khai thực hiện tại các tiểu khu gồm: tiểu khu 14: 4 tuyến dài tổng cộng 1800 m; tiểu khu 3: 1 tuyến dài 240 m; tiểu khu 11: 1 tuyến dài 150 m. Tổng cộng đến thời điểm hiện tại đã triển khai lắp đặt được 2100 m đạt 70% theo kế hoạch năm 2023. Tổng số tiền nhân dân đóng góp xây dựng là: 128,9 triệu đồng.

+ Quy mô các tuyến đường điện đạt tiêu chuẩn theo quy định: Cột điện bằng ống thép mạ kẽm Ø90 dày 3mm, chiều dài L = 4,5m; cột đèn thiết kế bậc để lên sửa chữa hàn trực tiếp vào cột bằng thép Ø14 (có thể tận dụng cột đèn điện 0,4kV đã có sẵn để lắp cần đèn); 1km bố trí khoảng 30 cột. Cần đèn bằng

thép hộp mạ kẽm 60x30x1,5mm, chiều dài L = 1,5m. Bóng đèn có công suất 100W sử dụng chóa đèn cao áp chiếu sáng thông thường. Dây dẫn sử dụng bằng cáp nhôm vặn xoắn XLPE (AL/XLPE-0,6kV): ABC 2x25 hoặc vật liệu tương đương. Móng cột đỡ bằng BTXM đá 1x2 M200#, có kích thước (0,7x0,7x0,8)m.

+ Các tuyến đường điện chiếu sáng đều được đăng ký hợp đồng với ty điện lực và vận hành bảo đảm theo đúng quy định. Qua thời gian vận hành đến nay chưa có tuyến nào phải duy tu sửa chữa.

3.2. Việc phân công trách nhiệm cho cán bộ phụ trách địa bàn tiểu khu

UBND thị trấn đã tổ chức họp và phân công cho các thành viên phụ trách địa bàn các tiểu khu phối hợp với Ban quản lý tiểu khu trực tiếp đồng chí Tiểu khu trưởng rà soát các tuyến đường ngõ xóm để triển khai thực hiện.

Hàng tháng, quý UBND tổng hợp xây dựng báo cáo UBND huyện qua đơn vị thường trực là Phòng Kinh tế Hạ tầng.

3. Đánh giá chung

3.1. Ưu điểm

Việc triển khai thực hiện lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn thị trấn luôn được sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền. Có sự giúp đỡ của Điện lực Mộc Châu trong quá trình thi công lắp đặt, lập dự trù, hợp đồng vận hành. UBND thị trấn Mộc Châu đã triển khai, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đến ban quản lý tiểu khu trên địa bàn được đông đảo nhân dân nhiệt tình ủng hộ và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

3.2. Tồn tại, hạn chế

Việc triển khai của năm 2022 không đạt theo kế hoạch đề ra. Trong quá trình triển khai còn chưa đồng bộ. Một số tuyến số lượng bóng còn quá dày hoặc thưa theo quy định. Việc cài đặt thời gian thấp sáng còn để dài dẫn đến vượt mức hỗ trợ tiền điện. Việc triển khai thực hiện có lúc còn chưa quyết liệt, công tác tuyên truyền để nhân dân đầu tư còn hạn chế.

3.3. Nguyên nhân

Một số tuyến đường điện trước đây nhân dân đã tự đóng góp để thấp sáng đường ngõ xóm, tuy nhiên các tuyến đường này không đảm bảo yêu cầu như: khoảng cách, công suất bóng điện, dây điện... không đảm bảo theo đúng quy cách của UBND huyện. Do đó vận động để người dân làm lại và thay thế tuyến đường điện cũ là rất khó khăn. Mặt khác, một số tuyến đường điện sau khi đã khảo sát và lập dự toán để thi công theo quy định thì kinh phí rất cao, do vậy nhân dân còn khó khăn về kinh phí thực hiện. Năm đầu thực hiện số tiền điện vượt quá số tiền nhà nước hỗ trợ nhân dân phải đóng góp thêm nên dẫn đến việc tuyên truyền triển khai các tuyến còn lại còn gặp khó khăn.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

- Tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân thấy được lợi ích trong việc đầu tư hệ thống điện chiếu sáng cụ thể như là: Đảm bảo thuận lợi việc đi lại, tham gia giao thông của nhân dân; bảo đảm an ninh quanh khu vực; tiện lợi cho sinh hoạt của người dân hướng tới mục tiêu xây dựng thị trấn Mộc Châu ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp.

- Tuyên truyền cho nhân dân về hình thức triển khai thực hiện: Nhân dân đầu tư ban đầu và thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên; nhà nước hỗ trợ kinh phí chi trả tiền điện.

- Đối với các tiểu khu đã khảo sát, lập dự toán kinh phí thực hiện. UBND thị trấn đề nghị Ban quản lý tiểu khu tiến hành tổ chức họp nhân dân xin ý kiến nhân dân để triển khai thực hiện việc đầu tư hệ thống điện chiếu sáng đường ngõ, xóm.

IV. KIẾN NGHỊ

Hiện nay trên địa bàn thị trấn Mộc Châu có một số tuyến đường có chiều dài. Tuy nhiên số hộ sinh sống thì lại có ít do đó gặp khó khăn về tài chính để thực hiện triển khai làm đường điện chiếu sáng theo đúng quy định. Đề nghị các cơ quan chức năng, UBND huyện xem xét hỗ trợ kinh phí để nhân dân thực hiện xây lắp hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn thị trấn Mộc Châu.

Hiện nay thời gian thấp sáng sau khi điều chỉnh chỉ còn 3 giờ, để bảo đảm thời gian thấp sáng theo quy định đề nghị UBND huyện hỗ trợ thêm kinh phí chi trả tiền điện.

Trên đây là nội dung báo cáo triển khai đầu tư hệ thống điện chiếu sáng đường ngõ, xóm trên địa bàn thị trấn Mộc Châu UBND thị trấn báo cáo đoàn giám sát nắm và giám sát việc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT HĐND thị trấn;
- Lãnh đạo UBND thị trấn;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phùng Tiến Dũng